

Card No.	Card Name	Card Category	Effect	Question	Answer	
1	OP09-001	Shanks	สึดเตอร์	[เทิร์นละ 1 ครั้ง] เมื่อคู่แข่งโจมตี, จะสามารถใช้งาน. ในเทิร์นนี้, สึดเตอร์ หรือ คาแรกเตอร์ ของคู่แข่ง จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะมีพาวเวอร์ -1000.	ในเทิร์นคู่แข่งเราสามารถเลือกที่จะไม่ใช้งานความสามารถ [เทิร์นละ 1 ครั้ง] เมื่อคู่แข่งโจมตีครั้งแรก และไปใช้งานในการโจมตีครั้งถัดไปแทนได้หรือไม่	สามารถทำได้
2	OP09-001	Shanks	สึดเตอร์	[เทิร์นละ 1 ครั้ง] เมื่อคู่แข่งโจมตี, จะสามารถใช้งาน. ในเทิร์นนี้, สึดเตอร์ หรือ คาแรกเตอร์ ของคู่แข่ง จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะมีพาวเวอร์ -1000.	เราสามารถส่งใช้งานความสามารถ "เมื่อคู่แข่งโจมตี" ได้ ไม่ว่าคู่แข่งจะใช้สึดเตอร์หรือคาแรกเตอร์โจมตีหรือไม่	สามารถทำได้ โดยที่ความสามารถได้เพียงครั้งเดียวต่อเทิร์นเท่านั้น โดยไม่สนใจว่าคู่แข่งจะใช้สึดเตอร์หรือคาแรกเตอร์โจมตีก็ตาม
3	OP09-009	Benn.Beckman	คาแรกเตอร์	[เมื่อลงสนาม] นำคาแรกเตอร์ของคู่แข่ง ที่มีพาวเวอร์ 6000 หรือต่ำกว่า จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, ไปวางที่แทrech.	หากมีคาแรกเตอร์ถูกส่งลงแทrechด้วยความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดนี้ คาแรกเตอร์นั้นจะใช้ความสามารถ [เมื่อถูก KO] ได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้
4	OP09-014	Limejuice	คาแรกเตอร์	[เมื่อลงสนาม] ในเทิร์นนี้, คาแรกเตอร์ของคู่แข่ง ที่มีพาวเวอร์ 4000 หรือต่ำกว่า จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะไม่สามารถใช้งาน [บล็อกเกอร์].	หากคาแรกเตอร์ของคู่แข่งที่มีพาวเวอร์ 4000 หรือต่ำกว่าถูกเลือกจากความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดนี้ไปแล้ว จากนั้นได้มีพาวเวอร์เพิ่มเป็น 5000 หรือมากกว่าจากความสามารถอื่นในเทิร์นเดียวกันนี้ คาแรกเตอร์นั้นจะยังสามารถใช้งาน [บล็อกเกอร์] ได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้
5	OP09-018	Get Out of Here!	อีเวนต์	[เมน] ทำการ KO คาแรกเตอร์ของคู่แข่ง จำนวนไม่เกิน 2 ใบ, ที่มีผลรวมของพาวเวอร์ รวมกันเท่ากับ 4000 หรือต่ำกว่า.	เราสามารถใช้งานความสามารถ [เมน] ของการ์ดนี้ในการ KO คาแรกเตอร์เพียง 1 ใบ ที่มีพาวเวอร์ 4000 หรือต่ำกว่า ได้หรือไม่	สามารถทำได้
6	OP09-018	Get Out of Here!	อีเวนต์	[เมน] ทำการ KO คาแรกเตอร์ของคู่แข่ง จำนวนไม่เกิน 2 ใบ, ที่มีผลรวมของพาวเวอร์ รวมกันเท่ากับ 4000 หรือต่ำกว่า.	เราสามารถใช้งานความสามารถ [เมน] ของการ์ดนี้ในการ KO คาแรกเตอร์ 1 ใบ ที่มีพาวเวอร์ -2000 และคาแรกเตอร์อีก 1 ใบ ที่มีพาวเวอร์ 6000 ได้หรือไม่	สามารถทำได้
7	OP09-022	Lim	สึดเตอร์	คาแรกเตอร์การ์ดของฝ่ายเรา จะลงสนามมาในสภาพเรสต์. [ใช้งาน : เมน] [เทิร์นละ 1 ครั้ง] สามารถ เรสต์ ตั้ง!! ของเรา จำนวน 3 ใบ : นำ ตั้ง!! จากตั้ง!! เด็ด จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, มวางเพิ่มแบบ เรสต์, และนำคาแรกเตอร์การ์ด ที่มีคอสต์ 5 หรือต่ำกว่า และมีคุณสมบัติ < ODYSSEY > จากบนมือของเรา จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, ลงสนาม.	เมื่อเรานำคาแรกเตอร์ลงสนามในสภาพเรสต์จากความสามารถ "คาแรกเตอร์การ์ดของฝ่ายเรา จะลงสนามมาในสภาพ เรสต์" เราจะสามารถส่งใช้งานความสามารถประเภท "หากคาแรกเตอร์ที่ถูกเรสต์จากความสามารถของคุณ" ได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้
8	OP09-030	Trafalgar Law	คาแรกเตอร์	[เมื่อลงสนาม] สามารถนำคาแรกเตอร์ของเรา จำนวน 1 ใบ กลับขึ้นมือเจ้าของ : นำคาแรกเตอร์การ์ด ที่มีคอสต์ 3 หรือต่ำกว่า และมีคุณสมบัติ < ODYSSEY > นอกเหนือจาก [Trafalgar Law] จากบนมือของเรา จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, ลงสนาม.	เราสามารถใช้งานความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดนี้ในการนำคาแรกเตอร์ในมือขึ้นมือได้หรือไม่	สามารถทำได้ ในกรณีนี้คุณยังคงสามารถ นำการ์ดคาแรกเตอร์ที่มีคอสต์ 3 หรือต่ำกว่าและมีคุณสมบัติ < ODYSSEY > นอกเหนือจาก [Trafalgar Law] จากบนมือของเราจำนวนไม่เกิน 1 ใบ ลงสนามได้ด้วย
9	OP09-031	Donquixote Doflamingo	คาแรกเตอร์	[บล็อกเกอร์] (ขณะที่คู่แข่งโจมตี, จะสามารถ เรสต์ การ์ดใบนี้, และเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีมาที่การ์ดใบนี้) [เมื่อจบเทิร์นของเรา] ถ้าเรามีคาแรกเตอร์ ที่กำลังเรสต์อยู่ จำนวน 2 ใบ หรือมากกว่าละก็, จะทำการ แอ็คทีฟ คาแรกเตอร์นี้.	หากเราไม่มีคาแรกเตอร์ใบอื่นอยู่บนสนามเลย นอกจากคาแรกเตอร์นี้จำนวน 2 ใบ เราจะสามารถใช้งานความสามารถ [เมื่อจบเทิร์นของเรา] ในการแอ็คทีฟคาแรกเตอร์ทั้ง 2 ใบนั้น ได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้ คุณสามารถเลือกแอ็คทีฟได้เพียง 1 ใบจาก 2 ใบนั้นเท่านั้น
10	OP09-032	Donquixote Rosinante	คาแรกเตอร์	[บล็อกเกอร์] (ขณะที่คู่แข่งโจมตี, จะสามารถ เรสต์ การ์ดใบนี้, และเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีมาที่การ์ดใบนี้) [เมื่อคู่แข่งโจมตี] [เทิร์นละ 1 ครั้ง] ทำการ แอ็คทีฟ คาแรกเตอร์นี้.	หากเราทำการแอ็คทีฟคาแรกเตอร์นี้ด้วยความสามารถ [เมื่อคู่แข่งโจมตี] ของการ์ดนี้ เราจะสามารถใช้งาน [บล็อกเกอร์] ในการโจมตีเดียวกันนั้นได้หรือไม่	สามารถทำได้
11	OP09-032	Donquixote Rosinante	คาแรกเตอร์	[บล็อกเกอร์] (ขณะที่คู่แข่งโจมตี, จะสามารถ เรสต์ การ์ดใบนี้, และเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีมาที่การ์ดใบนี้) [เมื่อคู่แข่งโจมตี] [เทิร์นละ 1 ครั้ง] ทำการ แอ็คทีฟ คาแรกเตอร์นี้.	หากคาแรกเตอร์ของคู่แข่งส่งโจมตีและใช้ความสามารถ [เมื่อโจมตี] ที่มีผลทำให้คาแรกเตอร์นี้กลายเป็นสภาพเรสต์ ในจังหวะนี้เราสามารถใช้งานความสามารถ [เมื่อคู่แข่งโจมตี] ของการ์ดนี้ในการแอ็คทีฟคาแรกเตอร์นี้ขึ้นมาเลยได้หรือไม่	สามารถทำได้
12	OP09-037	Lim	คาแรกเตอร์	[เมื่อลงสนาม] ดูการ์ดจากข้างบนเด็ดของเรา จำนวน 5 ใบ, และนำการ์ด ที่มีคุณสมบัติ < ODYSSEY > นอกเหนือจาก [Lim] จำนวนไม่เกิน 1 ใบ มาแสดงให้ดู, แล้วนำขึ้นมือ. จากนั้น, นำการ์ดที่เหลือไปวางในลำดับใดก็ได้ ที่ข้างใต้เด็ด. [เมื่อจบเทิร์นของเรา] ถ้าเรามีคาแรกเตอร์ ที่กำลังเรสต์อยู่ จำนวน 3 ใบ หรือมากกว่าละก็, จะทำการ แอ็คทีฟ คาแรกเตอร์นี้.	หากเราไม่มีคาแรกเตอร์ใบอื่นอยู่บนสนามเลย นอกจากคาแรกเตอร์นี้จำนวน 3 ใบ เราจะสามารถใช้งานความสามารถ [เมื่อจบเทิร์นของเรา] ในการแอ็คทีฟคาแรกเตอร์ทั้ง 3 ใบนั้น ได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้ คุณสามารถเลือกแอ็คทีฟได้เพียง 1 ใบจาก 2 ใบนั้นเท่านั้น
13	OP09-041	Soul Franky Swing Arm Boxing Solid	อีเวนต์	[ไคมันเตอร์] ในแบเทิลนี้, สึดเตอร์ หรือ คาแรกเตอร์ของเรา จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะมีพาวเวอร์ +2000. จากนั้น, ถ้าสึดเตอร์ของเรา มีคุณสมบัติ < ODYSSEY >, และเรามีคาแรกเตอร์ ที่กำลังเรสต์อยู่ จำนวน 2 ใบ หรือมากกว่าละก็, จะทำการ แอ็คทีฟ คาแรกเตอร์ของเรา, จำนวนไม่เกิน 2 ใบ. [ทริกเกอร์] ทำการ เรสต์ คาแรกเตอร์ของคู่แข่ง ที่มีคอสต์ 4 หรือต่ำกว่า, จำนวนไม่เกิน 1 ใบ.	คาแรกเตอร์ที่ถูกแอ็คทีฟขึ้นมาด้วยความสามารถ [ไคมันเตอร์] ของการ์ดใบนี้ จะสามารถใช้งาน [บล็อกเกอร์] ในการแบเทิลครั้งเดียวกันนั้นได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้ เพราะบล็อกเกอร์ของการแบเทิลครั้งนั้นได้สิ้นสุดไปแล้ว ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถใช้งานความสามารถ [บล็อกเกอร์] ได้แล้ว
14	OP09-052	Marco	คาแรกเตอร์	[ในเทิร์นของคู่แข่ง] สามารถทั้งการ์ดบนมือของเรา จำนวน 1 ใบ : ในตอนที่คาแรกเตอร์นี้ ถูก KO จากความสามารถของคู่แข่ง, คาแรกเตอร์การ์ดใบนี้ จะถูกนำลงสนามในสภาพ เรสต์ จากในแทrech.	ส่วนของความสามารถ [ในเทิร์นของคู่แข่ง] ที่ระบุว่า "ทั้งการ์ดบนมือของเรา จำนวน 1 ใบ" ต้องทำในช่วงเวลาใด	คุณต้องทั้งการ์ดบนมือ 1 ใบ ตอนที่คาแรกเตอร์นี้ถูก KO จากความสามารถของคู่แข่ง ในเทิร์นของคู่แข่ง
15	OP09-052	Marco	คาแรกเตอร์	[ในเทิร์นของคู่แข่ง] สามารถทั้งการ์ดบนมือของเรา จำนวน 1 ใบ : ในตอนที่คาแรกเตอร์นี้ ถูก KO จากความสามารถของคู่แข่ง, คาแรกเตอร์การ์ดใบนี้ จะถูกนำลงสนามในสภาพ เรสต์ จากในแทrech.	หากคาแรกเตอร์นี้ถูก KO จากความสามารถในเทิร์นของคู่แข่ง เราสามารถเลือกที่จะไม่ทั้งการ์ดบนมือจำนวน 1 ใบ ได้หรือไม่	สามารถทำได้ แต่ในกรณีนี้คุณจะไม่สามารถใช้ความสามารถ [ในเทิร์นของคู่แข่ง] ของคาแรกเตอร์นี้ในการนำคาแรกเตอร์นี้กลับลงสนามได้
16	OP09-058	Special Muggy Ball	อีเวนต์	[เมน] คู่แข่งจะต้องนำ คาแรกเตอร์ของตัวเอง ที่มีคอสต์ 6 หรือต่ำกว่า จำนวน 1 ใบ, กลับขึ้นมือของเจ้าของ. [ทริกเกอร์] นำคาแรกเตอร์ของใครก็ตาม ที่มีคอสต์ 3 หรือต่ำกว่า จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, กลับขึ้นมือของเจ้าของ.	ผู้เล่นคนใดที่จะเป็นผู้เลือกคาแรกเตอร์ที่จะถูกนำกลับขึ้นมือเจ้าของจากความสามารถ [เมน] ของการ์ดนี้	ผู้เล่นที่เป็นคู่แข่งของผู้ที่ใช้งานการ์ดใบนี้ จะเป็นผู้ที่เลือกคาแรกเตอร์ที่มีคอสต์ 6 หรือต่ำกว่า 1 ใบบนสนามของคู่แข่งเอง และนำกลับขึ้นมือ
17	OP09-061	Monkey.D.Luffy	สึดเตอร์	[ตั้ง!! x 1] คาแรกเตอร์ของฝ่ายเรา ทั้งหมด, จะมีคอสต์ +1. [เทิร์นตัวเอง] [เทิร์นละ 1 ครั้ง] เมื่อมี ตั้ง!! ในสนามของเรา จำนวน 2 ใบ หรือมากกว่า ถูกนำกลับตั้ง!! เด็ด, จะนำ ตั้ง!! จากตั้ง!! เด็ด, มวางเพิ่มแบบ แอ็คทีฟ จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, ต่อจากนั้นจะได้วางเพิ่มแบบ เรสต์ จำนวนไม่เกิน 1 ใบ.	หากเราส่งใช้งานความสามารถ [ตั้ง!! -1] จำนวน 2 ครั้ง ในเทิร์นของเรา เราจะสามารถใช้งานความสามารถ [เทิร์นตัวเอง] ของการ์ดนี้ได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้ ความสามารถนี้จะส่งใช้งานได้เมื่อมี ตั้ง!! จำนวน 2 ใบหรือมากกว่า ถูกนำกลับตั้ง!! เด็ดพร้อมกันเท่านั้น
18	OP09-061	Monkey.D.Luffy	สึดเตอร์	[ตั้ง!! x 1] คาแรกเตอร์ของฝ่ายเรา ทั้งหมด, จะมีคอสต์ +1. [เทิร์นตัวเอง] [เทิร์นละ 1 ครั้ง] เมื่อมี ตั้ง!! ในสนามของเรา จำนวน 2 ใบ หรือมากกว่า ถูกนำกลับตั้ง!! เด็ด, จะนำ ตั้ง!! จากตั้ง!! เด็ด, มวางเพิ่มแบบ แอ็คทีฟ จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, ต่อจากนั้นจะได้วางเพิ่มแบบ เรสต์ จำนวนไม่เกิน 1 ใบ.	เราเคยส่งใช้งานความสามารถ [ใช้งาน : เมน] ของ "OP08-074 Black Maria" และเมื่อจบเทิร์นนี้ไม่มี การนำ ตั้ง!! 2 ใบกลับเข้าเด็ดตั้ง!! โดยที่ในเทิร์นนั้นเรายังไม่เคยใช้ความสามารถ [เทิร์นตัวเอง] ของการ์ดนี้มาก่อน เราจะสามารถส่งใช้งานความสามารถ [เทิร์นตัวเอง] ของการ์ดนี้ได้หรือไม่	สามารถทำได้
19	OP09-081	Marshall.D.Teach	สึดเตอร์	ความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของฝ่ายเรา จะกลายเป็นไร้ผล. [ใช้งาน : เมน] สามารถทั้งการ์ดบนมือของเรา จำนวน 1 ใบ : จนกระทั่งถึงตอนจบเทิร์นของคู่แข่งในครั้งถัดไป, ความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของฝ่ายคู่แข่ง จะกลายเป็นไร้ผล.	หากในเทิร์นที่เราได้ใช้งานความสามารถ [ใช้งาน : เมน] ของการ์ดใบนี้ไปแล้ว คู่แข่งได้รับตามจและไลฟ์ใบนั้น เป็น "OP08-106 Nami" จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการใช้ความสามารถ [ทริกเกอร์] ใช้งานความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดใบนี้" ของ "OP08-106 Nami"	ในกรณีนี้ คู่แข่งสามารถเลือกส่งใช้งานความสามารถ [ทริกเกอร์] ของ "OP08-106 Nami" ได้ แต่เนื่องจากความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ถูกทำให้ไร้ผล ดังนั้นจะไม่มีการเกิดขึ้น และ "OP08-106 Nami" จะถูกส่งลงแทrech
20	OP09-081	Marshall.D.Teach	สึดเตอร์	ความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของฝ่ายเรา จะกลายเป็นไร้ผล. [ใช้งาน : เมน] สามารถทั้งการ์ดบนมือของเรา จำนวน 1 ใบ : จนกระทั่งถึงตอนจบเทิร์นของคู่แข่งในครั้งถัดไป, ความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของฝ่ายคู่แข่ง จะกลายเป็นไร้ผล.	เราสามารถใส่การ์ดที่มีความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ในเด็ดที่มีสึดเตอร์เป็นการ์ดใบนี้ได้หรือไม่	สามารถใส่การ์ดที่มีความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ในเด็ดเดียวกับสึดเตอร์นี้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ทั้งหมดจะไร้ผลเนื่องจากความสามารถของสึดเตอร์นี้
21	OP09-081	Marshall.D.Teach	สึดเตอร์	ความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของฝ่ายเรา จะกลายเป็นไร้ผล. [ใช้งาน : เมน] สามารถทั้งการ์ดบนมือของเรา จำนวน 1 ใบ : จนกระทั่งถึงตอนจบเทิร์นของคู่แข่งในครั้งถัดไป, ความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของฝ่ายคู่แข่ง จะกลายเป็นไร้ผล.	หากคู่แข่งนำคาแรกเตอร์ที่มีความสามารถ [เมื่อลงสนาม]/[เมื่อโจมตี] ลงสนามมาในเทิร์นหลังจากเราใช้ความสามารถ [ใช้งาน : เมน] ของการ์ดนี้ไปแล้ว คู่แข่งจะยังสามารถใช้งานความสามารถ [เมื่อลงสนาม]/[เมื่อโจมตี] ของคาแรกเตอร์นี้ได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้

